



Tuyên bố chấp thuận dành cho trẻ vị thành niên

Ngày 25 tháng 5 năm 2021

Theo luật Oregon, trẻ vị thành niên từ 15 tuổi trở lên có thẩm quyền hợp pháp để đồng ý điều trị nội khoa, bao gồm tiêm vắc xin, do bác sĩ, trợ lý bác sĩ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe thiên nhiên, y tá, nha sĩ hoặc bác sĩ đo thị lực cung cấp hoặc các chuyên gia khác hoạt động theo giấy phép hoặc theo chỉ dẫn của những nhà cung cấp này, mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. (ORS 109.640)

Tại thời điểm này, vắc xin phòng COVID-19 duy nhất đã được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho các cá nhân dưới 18 tuổi là Vắc xin Pfizer. Vắc xin Pfizer được phép sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Hầu hết các địa điểm cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đều có sự giám sát của nhà cung cấp dịch vụ y tế trong danh sách nêu trên và do đó trẻ vị thành niên từ 15 tuổi trở lên có thể đồng ý tiêm vắc xin.

Cơ quan Y tế Oregon hỗ trợ quyền của trẻ vị thành niên từ 15 tuổi trở lên đồng ý tiêm vắc xin phòng COVID-19 mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

OHA cấm một nhà cung cấp được liệt kê ở trên, hoặc bất kỳ ai hoạt động theo giấy phép hoặc theo chỉ dẫn của những nhà cung cấp này, yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ đối với trẻ vị thành niên từ 15 tuổi trở lên, nếu trẻ vị thành niên đó đang thực hiện quyền đồng ý tiêm vắc xin của mình. Nhà cung cấp dịch vụ có thể, nhưng không bắt buộc, phải thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ về việc tiêm vắc xin (ORS 109.650).

Nhiều loại vắc xin phòng COVID-19 đang được các dược sĩ cung cấp. Các dược sĩ không nằm trong danh sách các nhà cung cấp có thể điều trị cho trẻ vị thành niên từ 15 tuổi trở lên mà không cần sự đồng ý của cha mẹ theo luật Oregon và vì vậy hầu hết các hiệu thuốc sẽ yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Tuy nhiên, một số dược sĩ có thể hoạt động theo chỉ dẫn của nhà cung cấp được liệt kê theo ORS 109.640 và trong trường hợp này, dược sĩ bị cấm yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với trẻ vị thành niên từ 15 tuổi trở lên đồng ý tiêm vắc xin phòng COVID-19. Xem phần [Các câu hỏi thường gặp](#) của chúng tôi để biết thêm thông tin về tiếp cận vắc xin đối với người 12 đến 17 tuổi.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us.

